

Bích chương này là một phần của loạt tài liệu giúp học sinh học hỏi về sự kỳ thị chủng tộc tại Canada và làm thế nào để chống lại điều đó trong cộng đồng của mình! Loạt tài liệu giáo dục này có 6 bích chương và 6 video. Nếu bạn có thể, hãy thử bắt đầu từ đầu và tìm hiểu chúng theo thứ tự! Bích chương này là tấm thứ tư của loạt bích chương.

Trở Thành Một Đồng Minh

Kỳ thị chủng tộc gây hại cho mọi người. Khi sự kỳ thị chủng tộc gây hại cho chúng ta, chúng ta phải cố gắng để chặn đứng sự kỳ thị chủng tộc hay nhờ người khác giúp chúng ta. Khi sự phân biệt chủng tộc gây hại cho người khác, chúng ta cần phải là một người đồng minh. Làm một đồng minh không phải chỉ là người bạn. Đồng minh là một người nào giúp những người khác bằng cách chặn đứng sự kỳ thị chủng tộc và các hình thức phân biệt đối xử khác.



Đây là một số điều một đồng minh có thể làm để giúp những người khác:



Lắng nghe một người hay một cộng đồng và tìm hiểu để biết họ cần gì để cảm thấy đỡ hơn.



Đừng dựa vào người đó hay cộng đồng để dạy bạn. Đôi khi, bạn phải tự mình tìm hiểu hay học hỏi với những đồng minh khác.



Bạn không thể tự gọi mình là một đồng minh. Ngược lại, hành động của bạn sẽ cho người khác biết bạn là một đồng minh. Hãy chắc chắn có hành động chứ không phải chỉ nói suông về sự kỳ thị chủng tộc.



Làm một đồng minh có thể là điều không dễ. Đôi khi, bạn có thể phạm sai lầm. Những khi khác, bạn sẽ không biết phải làm gì. Hãy chắc chắn học từ các sai lầm của mình và tiếp tục cố gắng! Để làm một đồng minh tốt hơn đòi hỏi phải thực tập. Nếu chúng ta không làm gì cả, chúng ta đang cho người khác biết rằng sự kỳ thị chủng tộc là điều được chấp nhận - thực ra điều này không hề được chấp nhận!

Nên nhớ không phải tất cả mọi người đều muốn được giúp đỡ theo cùng một cách. Hãy chắc chắn nhớ hỏi người đó hay thử đoán tốt xem người đó có cần sự giúp đỡ hay không.

Tại Canada, có những nhóm người đang chống lại sự kỳ thị chủng tộc đối với các cộng đồng khác nhau. Hãy tìm hiểu một số nhóm trong số các nhóm này:

Cộng Đồng Người Hoa:



Hội Đồng Quốc Gia Người Canada Gốc Hoa Cho Công Bằng Xã Hội (Chinese Canadian National Council for Social Justice, viết tắt CCNC-SJ)
ccncsj.ca



Gốc Hoa, Phân Hội Toronto (Chinese Canadian National Council Toronto Chapter, viết tắt CCNCTO)
ccnctoroonto.ca



đề án 1907
project1907.org



Black Lives Matter
blacklivesmatter.ca blacklivesmatter-canada.carrd.co



Không Thụ Động Nữa (Idle No More)
idlenomore.ca



Trung Tâm Quốc Gia cho Sự Thực và Sự Hòa Giải (National Centre for Truth and Reconciliation)
education.nctr.ca

Loạt tài liệu học này được thực hiện bởi giáo viên với sự hỗ trợ của học sinh, gia đình, các tổ chức và thành viên của các cộng đồng Thổ Dân, Người Da Đen và Người Hoa.

Để có thêm các nguồn tài liệu dành cho học sinh, truy cập ccncsj.ca/further-learning.

Để có các trích dẫn, truy cập ccncsj.ca/infographics.

Để biết thêm thông tin, truy cập ccncsj.ca.